

Số: /UBND-VP

Hương Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

V/v báo cáo kết quả giải quyết
đơn thư của công dân

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh.

Thực hiện Văn bản số Văn bản số 5259/UBND-TCĐ₅ ngày 09/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển đơn của công dân; Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Vụ việc ông Nguyễn Hòa, thôn Mai Hà, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn phản ánh và đề nghị giải quyết việc Điện lực Hương Sơn xử lý phần hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đối với thửa đất mà gia đình ông được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng quy định; làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

Về nội dung này trước đây đã được Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung phối hợp với Điện lực Hương Sơn kiểm tra, xử lý, tuy nhiên chưa được giải quyết dứt điểm. Sau khi tiếp nhận đơn do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến, Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển đơn đến Điện lực Hương Sơn, UBND xã Sơn Trung và các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết (Văn bản số 1892/UBND-VP ngày 12/9/2024), trả lời công dân theo quy định.

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung đã có Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 19/8/2024 gửi Ủy ban nhân dân huyện kết quả giải quyết như sau: Qua kiểm tra xác định trong quá trình thi công đơn vị thi công chưa thực hiện đúng vị trí cột 73.1.472 nên dẫn đến vị trí cột và đường dây chưa đảm bảo an toàn lưới điện với thửa đất số 224, tờ bản đồ số 03 của ông Nguyễn Hòa. Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung và Điện lực Hương Sơn đã thống nhất xác định vị trí di dời cột 73.1.472 ra vị trí mới đảm bảo an toàn lưới điện với thửa đất số 224, tờ bản đồ số 03 để đảm bảo quyền lợi sử dụng đất của ông Nguyễn Hòa. Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung chịu trách nhiệm Giải phóng mặt bằng, việc di dời cột điện đề nghị đơn vị thi công Điện lực Hương Sơn báo cáo Điện lực Hà Tĩnh triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị thi công và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

2. Vụ việc ông Trần Minh Phú, thôn Minh Giang, xã Kim Hoa kiến nghị, phản ánh về nội dung liên quan đến việc Công ty Bình Đức trong quá trình thi công đường giao thông đã đổ đất san lấp xuống thửa đất ruộng số 215 để làm bãi tập kết vật liệu và quá trình thi công đã đổ đất đá tràn xuống gây bồi lấp thửa đất ruộng số 217 của gia đình ông Phú không cày cấy sản xuất được.

Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản số 1889/UBND-VP ngày 12/9/2024 giao Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện (đơn vị chủ đầu tư Dự án) phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB Dự án, Ủy ban nhân dân xã Kim Hoa kiểm tra, giải quyết

Theo đó, Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng Dự án đã có Văn bản số 10/HĐ-GPMB ngày 03/10/2024 trả lời công dân và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả giải quyết như sau: Tại thửa ruộng số 215 và số 217, trong quá trình đền bù, GPMB thực hiện dự án, phần diện tích đất còn lại của gia đình ông Trần Minh Phú sau khi bồi thường hỗ trợ GPMB đã bị Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Bình Đức (Nhà thầu thi công) tự ý đổ đất phong hóa làm nơi tập kết vật liệu (Subase). Hội đồng bồi thường GPMB, Lãnh đạo UBND xã Kim Hoa, Thôn trưởng thôn Minh Giang đã tổ chức làm việc với hộ gia đình và doanh nghiệp, đến nay, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bình Đức đã hoàn việc dọn dẹp đất phong hóa và vật liệu trên diện tích đất ruộng của gia đình ông Trần Minh Phú.

(Có các văn bản xử lý và trả lời đơn gửi kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh được biết, theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Chánh Văn phòng, các PVP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Cẩm Thạch